

# เร่งกิจกรรม‘ปั่นเพื่อพ่อ’ บช.น.ลั่นปลอดภัย100%

ไทยโพสต์ • ทุกฝ่ายเร่งความพร้อมกิจกรรม ‘ปั่นเพื่อพ่อ’ วันที่ 11 ธันวาคมนี้ “บช.น.” ลั่นมีความปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่หลายจังหวัดศึกษาคัด พร้อมแล้วร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  
เมื่อวันจันทร์ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงความพร้อมในการจัดกิจกรรม Bike For Dad ว่า ขณะนี้จากการตรวจสอบเส้นทางในการปั่นจักรยานถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์ และในวันนี้จะมีการตรวจสอบอีกครั้ง

ในเรื่องการอำนวยความสะดวกต่างๆ จะมีการซักซ้อมเหมือนจริง โดยหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมและมั่นใจในการดำเนินการกิจกรรมครั้งนี้ ขณะเดียวกันในส่วนของแต่ละประเทศนั้น ประชาชนชาวไทยมีความรักสมัครสมานสามัคคี ซึ่งถือได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ในการพร้อมใจถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา  
ขณะที่ พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผบ.ช.น. กล่าวก่อนเข้าประชุมเตรียมความพร้อมในกิจกรรม Bike For Dad ว่า วันที่ 11 ธ.ค.นี้ พล.ต.ท.ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ ผบ.ช.ก. ได้เรียกประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยให้เกิน 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้เมื่อวานที่ผ่านม พล.ท.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ แม่ทัพภาคที่ 1 ได้เป็นประธานในการซ้อมกิจกรรมดังกล่าว โดยเบื้องต้นทราบว่ายังมีจุดบกพร่องในรายละเอียดปลีกย่อยที่ต้องปรับเล็กน้อย  
เช่นในส่วนของการพิธีการ อาทิ จุดที่เจ้าหน้าที่ต้องยืน รวมถึงจุดที่เมื่อขบวนผ่านต้องถวายความเคารพ เป็นต้น เนื่องจากยังมีบางหน่วยที่ไม่ได้มาร่วมซ้อมด้วย ทำให้การทำงานยังไม่สัมพันธ์เท่าที่ควร อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบทางการข่าวยังไม่พบเหตุรุนแรง หรือกลุ่มที่จะก่อความไม่สงบแต่อย่างใด ดังนั้นจึงอยากให้ประชาชนไม่ต้องกังวลเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยให้มั่นใจได้เกิน 100 เปอร์เซ็นต์

ที่กรมพลศึกษาทหารเรือกองเรือลำน้ำ พล.ต.ธรรมาบุญ วิถี ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 (พล.ร.9) มอบหมายให้ พ.อ.สนธิชนก สังขจันทร์ รอง ผบ.พล.ร.9 ร่วมกับนายรัชชา สุทิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เป็นประธานปล่อยขบวนทำความสะอาดถนนและทางเท้าเตรียมพร้อมสำหรับกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad ประกอบด้วย กำลังพลจากกองพลทหารราบที่ 9, กำลังพลกองทัพเรือสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ บางกอกน้อยธนบุรี และกรมอุทการเรือ, ตำรวจนครบาล 8 จำนวนรวม 300 คน ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสองข้างทางรวมระยะทาง 2 กิโลเมตร  
นายรัชชากล่าวว่า ได้บูรณาการร่วมกันในการทำความสะอาดเส้นทางกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อที่จะมีขึ้นในวันที่ 11 ธ.ค.นี้ ตั้งแต่สะพานอรุณอมรินทร์จนถึงสะพานมอญ ระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร ทั้งทำความสะอาดและจัดระเบียบเพื่อรองรับการจัดกิจกรรม และเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้จะเน้นทางกายภาพบนถนน ทางเท้า เส้นทางจราจร และขอความร่วมมือประชาชนที่อาศัยบริเวณสองข้างทางขบวนเสด็จฯ ทำความสะอาดบ้านเรือน ประดับธงตราสัญลักษณ์ และประดับดอกไม้เพื่อความสวยงามและสมพระเกียรติ

ด้านนายชาญเวช บุญประเดิม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพร้อมส่งนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมให้บริการซ่อมจักรยาน ในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ” วันที่ 11 ธ.ค.นี้ โดยจะคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางกว่า 20 กิโลเมตร อาทิ ประตู่ทางเข้าสนามกีฬาแห่งชาติ, ด้านข้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.6 (สวนลุมพินี), ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, ทางสยามสแควร์วัน, อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา ถนนราชดำเนินกลาง, หน้าวังปารุสกวัน หรือแม้แต่แยกสะพานผ่านฟ้าลีลาศ  
วันเดียวกัน ที่สถานรับเลี้ยงเด็ก ณ หฤทัย Baby Home ในโครงการหมู่บ้านอุษา ฟ้าฮ่าม ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมซ่อมปั่นเพื่อพ่อ โดยได้จัดขบวนให้เด็กๆ นักเรียนถือป้ายที่เขียนข้อความ Bike For DAD เดินนำหน้าขบวนจักรยานสามล้อที่มีเพื่อนร่วมโรงเรียนอายุระหว่าง 1-3 ขวบ รวมกว่า 20 คนปั่นจักรยานสามล้อไปตามรอบๆ วงเวียนต้นไม้ในโรงเรียน  
ศรุมกตา ดวงศิริ กล่าวว่า ช่วงนี้กระแสปั่นเพื่อพ่อกำลังมาแรง จึงได้จัดกิจกรรมซ่อมปั่นเพื่อให้เด็กๆ ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม ถึงแม้ว่าวันจริงที่จัดกิจกรรมน้องๆ เหล่านี้จะไม่มีโอกาสได้เข้าร่วม เนื่องจากเด็กในโรงเรียนยังตัวเล็ก อย่างไรก็ตาม สำหรับกิจกรรมซ่อมปั่นเพื่อพ่อที่โรงเรียนจัดขึ้นยังเป็นการฝึกพัฒนาการด้านร่างกายของน้องๆ และเป็นการออกกำลังกายสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกาย เนื่องจากช่วงนี้อุณหภูมิลดลงอากาศเริ่มหนาวแล้ว  
ที่สวนสัตว์นครราชสีมา ด.ไชยมงคล อ.เมืองนครราชสีมา นายอาคม มณีกุล ผอ.สวนสัตว์นครราชสีมา นำพนักงาน ลูกจ้าง และครอบครัวกว่า 200 คน พร้อมใจกันใส่เสื้อเหลืองออกกำลังกาย และซ่อมปั่นจักรยาน

รอบสวนสัตว์ระยะทาง 9 กิโลเมตร ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อในวันที่ 11 ธ.ค.นี้ ส่วนสีสันในการซ่อมปั่นครั้งนี้อยู่ที่ "นิโม" ลิงชิมแปนซี เพศเมีย อายุ 14 ปี ที่มาร่วมขบวนปั่นจักรยานด้วย ซึ่งนี่ไม่เป็นสิ่งแปลกและฉลาดมาก เป็นขวัญใจเด็กๆ และนักท่องเที่ยว สามารถปั่นจักรยานคันเล็กๆ ได้ตามคำสั่งของคนเลี้ยงโดยไม่แสดงอาการตื่นกลัวใดๆ ขณะร่วมขบวนปั่นจักรยานก็มีแฟนคลับมาขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกจำนวนมาก บรรยากาศสนุกสนานท่ามกลางรอยยิ้มของทุกคน

สาทิสลักษณ์ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา บริเวณสะพานปั่นเพื่อพ่อ "BIKE FOR DAD" สะพานข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ 2 ต.สีร้อย ตำบลไปยังหมู่ที่ 1 ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ.